



ประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
เรื่อง คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด
วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ ทศ ความว่า “ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี” นั้น

บัดนี้ นายบรรจง โมชิตจรินันท์ ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด และได้แถลงนโยบายการบริหารงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ต่อสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ แล้ว รายละเอียดตามเอกสารคำแถลงนโยบายที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายบรรจง โมชิตจรินันท์)
นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด



คำสั่งงานโยบาย

ของ

นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด

นายบรรจง โมษิตจิรนนท์

นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด

๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

คำแถลงนโยบาย

นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด

นายบรรจง โฆษิตจรรย์นันท

แถลงต่อสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ท่านสมาชิกสภาเทศบาล

พนักงานเทศบาล พี่น้องประชาชน

และสื่อมวลชนทุกท่าน

ก่อนที่จะแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผมและคณะผู้บริหารทุกคนขอถือโอกาสนี้กราบขอบพระคุณพี่น้องประชาชนชาวเมืองร้อยเอ็ดทุกท่าน ที่กรุณาให้โอกาสและให้ความไว้วางใจให้ผมและคณะได้กลับเข้ามาบริหารงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดอีกครั้งหนึ่ง พวกเราขออนุญาตที่จะแสดงความรู้สึกขอบคุณนี้ด้วยการขอให้คำมั่นสัญญาต่อทุกท่านผ่านสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดว่า เราจะทำหน้าที่ของเราเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน เพื่อความเจริญก้าวหน้าของเมืองร้อยเอ็ด และจะมุ่งมั่นทุ่มเทอย่างสุดกำลังความสามารถ บนพื้นฐานของการทำงานด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้

การแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลของนายกเทศมนตรีถูกกำหนดให้เป็นพิธีการที่สำคัญในแง่ของการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ให้นายกเทศมนตรีต้องแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง แต่สำหรับผมและคณะเห็นว่าการแถลงนโยบายมีความสำคัญมากกว่าการเป็นเพียงการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนด เพราะความสำคัญของการแถลงนโยบาย โดยหลักการคือ การมาบอกกล่าวอย่างเป็นทางการให้สภาเทศบาล พี่น้องประชาชน พนักงานเทศบาล และภาคส่วนต่าง ๆ ได้รับทราบถึงเป้าหมาย ความตั้งใจ ความมุ่งมั่นและวิธีการที่คณะผู้บริหารชุดนี้จะดำเนินการเพื่อสร้างประโยชน์สุขและความเจริญก้าวหน้าให้กับพี่น้องประชาชนและเมืองร้อยเอ็ดในช่วง ๔ ปีต่อจากนี้ไป ตลอดจนยังเป็นการดำเนินการเพื่อสร้างความเข้าใจ

เกี่ยวกับแนวนโยบายการทำงานให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการทำงานร่วมกันในโอกาสต่อไป

ในภาพรวมของการแถลงนโยบายครั้งนี้คงจะต้องเรียนให้ทราบว่า การบริหารงานของเทศบาลภายใต้คณะผู้บริหารชุดนี้ใน ๔ ปีต่อจากนี้ไป เราจะไม่นับเฉพาะการทำงานในด้านของการดำเนินการเพื่อให้บริการสาธารณะตามหน้าที่ที่กฎหมายให้อำนาจไว้เท่านั้น แต่เราจะเพิ่มการทำงานในลักษณะของการบริหารการพัฒนาที่มีเป้าหมายเพื่อจะยกระดับการพัฒนาพื้นที่เมืองร้อยเอ็ดให้มีผลต่อการสร้างความอยู่ดี กินดีให้กับพี่น้องประชาชนและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองร้อยเอ็ดให้มากยิ่งขึ้น การทำงานในแบบนี้จะใช้วิสัยทัศน์หรือเป้าหมายที่ถูกกำหนดขึ้นอย่างถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเป็นตัวตั้ง แล้วขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายนั้นด้วยการทำงานของทีมงาน ที่มีความมุ่งมั่น ท่วมเทตตลอดจนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ผนวกเข้ากับพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ในขณะนี้บริบทของความเปลี่ยนแปลงที่ผมและคณะผู้บริหารมีความเห็นว่า ควรจะนำมาใช้ในการกำหนดเป็นเป้าหมายการทำงานใน ๔ ปีข้างหน้าอยู่ ๓ ประเด็น ดังนี้

ประเด็นแรก เป็นบริบทที่เป็นผลมาจากความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในหลาย ๆ ด้านที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ เทคโนโลยีเหล่านี้มีคุณประโยชน์มากมายหากมีการนำมาใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม เราจะนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนและนำมาใช้ในการพัฒนาเมืองร้อยเอ็ดของเราให้มีความทันสมัยน่าอยู่ น่าอาศัย และนำลงทุนตามแนวคิดของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะหรือ Smart City

ประเด็นต่อมา เป็นบริบทที่เป็นผลมาจากการพิจารณากลับกรองแผนการดำเนินการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดโดยคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ให้เป็นเขตอนุรักษ์เมืองเก่า ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งทำให้เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจะต้องดำเนินการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ส่วนนี้ให้เป็นไปตามแนวทางที่จะถูกกำหนดโดยแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า แผนปฏิบัติการ

และระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อดำเนินการอนุรักษ์และพัฒนาในพื้นที่เมืองเก่าโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า ในมุมมองของผมและคณะเห็นว่าหากเราสามารถบริหารจัดการเรื่องนี้ได้ดี มีการจัดทำและดำเนินโครงการที่จะพัฒนาพื้นที่นี้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม จะเป็นอีกโอกาสหนึ่งของการที่จะพัฒนาเมืองร้อยเอ็ดให้เป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์และมีความน่าสนใจทางด้านการท่องเที่ยวมากขึ้น

ประเด็นสุดท้าย เป็นบริบทที่ต่อเนื่องจากผลการบริหารงานด้านการพัฒนาเมืองของเทศบาลในช่วงที่ผ่านมา ผมมั่นใจว่าในขณะนี้คงไม่มีใครปฏิเสธว่าเมืองร้อยเอ็ดมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยว ซึ่งหากเราสามารถยกระดับเมืองของเราให้เป็นเมืองท่องเที่ยวได้อย่างแท้จริง จะทำให้เกิดโอกาสที่จะเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อเนื่องต่อการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนตามมาอีกมากมาย ดังนั้นเป้าหมายการบริหารงานของเทศบาลใน ๔ ปีข้างหน้าอีกประการหนึ่งของผมและคณะก็คือเราจะทำเมืองร้อยเอ็ดให้เป็นเมืองท่องเที่ยวและเป็นเป้าหมายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้จงได้

การจะทำให้วิสัยทัศน์หรือเป้าหมายดังกล่าวประสบความสำเร็จได้ภายใน ๔ ปี ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ผมและคณะเชื่อมั่นว่า ด้วยประสบการณ์และความต่อเนื่องของการทำงานของเราตลอดจนความร่วมมือ ร่วมใจ จากสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดทุกคนจะทำให้เราสามารถทำเรื่องนี้ให้สำเร็จได้ ในอดีตที่ผ่านมามีหลายเรื่องที่เราไม่น่าจะทำได้ แต่เราก็สามารถทำสำเร็จมาแล้ว งานในอีก ๔ ปี ข้างหน้าก็ไม่ยากไปกว่าที่เราเคยทำสำเร็จมาแล้วในอดีต ผมมั่นใจว่าเราทำได้ครับ

ในส่วนของการทำงานในภาพรวมเราจะยังคงดำเนินการต่อเนื่อง จากแนวนโยบายที่ได้เนิกรมาแล้วในช่วงที่ผ่านมา เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คือร้อยเอ็ดเมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก พุ่มพักตำนานเมือง ลือเลื่องวัฒนธรรม ด้วยการดำเนินการตามพันธกิจ ๔ ด้าน คือ

พันธกิจที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพ เพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ รายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคง เพื่อเพิ่มศักยภาพของเมือง

พันธกิจที่ ๒ พัฒนาศักยภาพ ทางสังคมและเศรษฐกิจ

พันธกิจที่ ๓ พัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาของโรงเรียนให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง

พันธกิจที่ ๔ เพิ่มขีดความสามารถในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา

โดยมีจุดมุ่งหมายของการพัฒนา ดังนี้

๑. หน่วยงานนำหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมาปฏิบัติ
๒. การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
๓. ประชาชนมีสาธารณูปโภคพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเพียงพอในการดำรงชีวิต
๔. มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมพร้อมทั้งเอื้ออำนวยความสะดวกต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
๕. การท่องเที่ยวในท้องถิ่นได้รับการพัฒนาสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น
๖. สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามให้คู่ควรกับท้องถิ่นตลอดไป
๗. มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ
๘. มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างทั่วถึง
๙. ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสมบูรณ์ ห่างไกลยาเสพติด มีคุณภาพชีวิตที่ดี
๑๐. ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง สร้างโอกาสเรียนรู้เท่าเทียมกัน มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๑๑. ประชาชนในท้องถิ่นคิดเป็นทำเป็น มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน รู้รักสามัคคีเป็นชุมชนเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น ผมและคณะผู้บริหารได้กำหนดเป็นนโยบายและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด รวม ๖ ด้าน ดังนี้

(๑) นโยบายและแนวทางการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เป็นการดำเนินการเพื่อก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมงานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมให้มีความสะดวก ปลอดภัย มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในฤดูฝนในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ พร้อมทั้งสนับสนุนงานด้านการคมนาคมและขนส่ง ส่งเสริมวางแผนงานด้านผังเมือง การควบคุมอาคาร การนำผังเมือง/ผังชุมชนมาเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนในการพัฒนาเมืองให้เกิดประสิทธิภาพสอดคล้องกับผังเมืองรวมและสามารถรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องการผังเมืองและระบบเทศบัญญัติ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้แก่ชุมชนและบังคับใช้ให้เป็นรูปธรรม และพัฒนาพื้นที่อาคาร สถานที่ พุฒบาท ทางเดินเท้าบนถนนทุกสายตลอดจนเกาะกลางถนนให้เกิดทัศนียภาพและความร่มรื่นเขียวขจีพร้อมสนับสนุนให้มีการจัดสวนหย่อมไม้ดอกไม้ประดับบนพื้นที่ว่าง รวมทั้งที่ของหน่วยงานราชการ เอกชน

(๒) นโยบายและแนวทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

เป็นการดำเนินการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ และสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นแก่ชุมชนเพื่อเป็นมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชนและมุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจด้วยการส่งเสริมกลุ่มออมทรัพย์และพัฒนากลุ่มอาชีพส่งเสริมตลาดชุมชนโดยจัดให้มีสินค้าที่ระลึกและร้านค้าของชุมชน ฝึกอบรมให้มีความรู้และทักษะในเชิงธุรกิจ การผลิต การบริหาร การจัดการ และตลาดให้แก่ผู้ประกอบการและองค์กรเอกชน และพัฒนาธุรกิจชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การท่องเที่ยว เพื่อกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตอันดีงามของประชาชนในท้องถิ่น การท่องเที่ยวตามสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมทางสังคมและวิถีชีวิตชุมชน

(๓) นโยบายและแนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เป็นการดำเนินการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กตามแนวการสอนรูปแบบมอนเตสซอรี และการจัดการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางหลักสูตรอนุบาลจุฬาลักษณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนาครูและนักเรียนให้มีความสามารถตามมาตรฐานสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Literacy) มีทักษะภาษาต่างประเทศ ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสในการเรียนรู้ โดยจัดการศึกษาแบบหุปัญญา เช่น กีฬา ดนตรี ศิลปะ อาชีพ และการศึกษาพิเศษ อีกทั้งยังสร้างเครือข่ายความร่วมมือหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ยอมรับ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา การเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะวิชาชีพสำหรับด้านศาสนา และวัฒนธรรม เราจะสืบสานประเพณีศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งหมด โดยสร้างเป็นองค์ความรู้เผยแพร่ให้แก่คนในท้องถิ่น สนับสนุนให้มีการต่อยอดขยายความคิดแปลงเป็นจุดเด่นของท้องถิ่น การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี รักษาอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ทำนุ บำรุงศาสนารักษาโบราณสถานโบราณวัตถุในพื้นที่

(๔) นโยบายและแนวทางการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

เป็นการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน ยกกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม สนับสนุนจัดศูนย์บริการสาธารณสุขและเพิ่มบุคลากรทางด้านสาธารณสุขให้เพียงพอให้ประชาชนและชุมชนมีสิทธิรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอนามัยและสามารถเลือกบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยให้หน่วยงานของรัฐ สถานประกอบการ ธุรกิจเอกชน และสถานศึกษาทุกระดับจัดกิจกรรมการเล่นกีฬา และการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอย่างกว้างขวาง รวมทั้งจัดให้มีสถานที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีหลักประกันด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงครอบคลุมผู้มีรายได้น้อยควบคู่กับการปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันสุขภาพและเป็นธรรมพร้อมปรับปรุงระบบการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออื่น ๆ ให้ชุมชนดำเนินการด้านการรักษาความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สินโดยให้มีมาตรการระบบงานและวิธีการปฏิบัติในการตรวจตรา แจ้งข่าวสาร ระวังเหตุอย่างเป็นระบบ มีการพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งให้ทุกชุมชนได้มีเครื่องมืออุปกรณ์และได้รับการฝึกอบรมความพร้อมตามความเห็นชอบและสามารถป้องกันบรรเทาสาธารณภัยได้ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ตลอดจนผู้ใช้แรงงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน เสริมสร้างสมรรถภาพของชุมชนให้แข็งแรง สามารถพึ่งตนเองได้ ตระหนักถึงหน้าที่ทั้งต่อตนเองและสังคม สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและสภาพแวดล้อม เด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ด้านการสาธารณสุขส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน การป้องกันและระงับการระบาดของโรคติดต่อและการเข้าถึงการรักษาของผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปไปพร้อมกับการแก้ไขและป้องกันปัญหาเสพติดและป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวกับยาเสพติด ด้านการรวมพลังทุกภาคส่วน

(๕) นโยบายและแนวทางการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป็นการดำเนินการเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียวเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่มีสีเขียวพื้นที่โล่งและสวนสาธารณะในเมืองให้ได้สัดส่วนกับจำนวนคนและการเจริญเติบโตของชุมชนรวมทั้งเป็นการเสริมสร้างภูมิทัศน์ท้องถิ่น ส่งเสริมประสาน และผนึกกำลังกับส่วนราชการทั้งในส่วนกลาง ภูมิภาคและท้องถิ่นอื่น องค์กรเอกชนและประชาชน ให้ร่วมแก้ไขปัญหาททรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รณรงค์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกให้แก่ประชาชนและองค์กรชุมชนได้ตระหนักถึงผลกระทบจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความร่วมมือในการป้องกัน ติดตามเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และคุณภาพชีวิตที่ดี ลดปริมาณขยะมูลฝอยและกากของเสียที่เกิดจากชุมชน ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยการคัดแยกขยะ และส่งเสริมการนำมาใช้ใหม่อย่างเหมาะสม สนับสนุนการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ของปัญหา พร้อมจัดให้มีการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสม ตั้งแต่การเก็บขน การขนส่งและการกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ

(๖) นโยบายและแนวทางการพัฒนาด้านการบริหาร การเมืองและการปกครอง

เป็นการดำเนินการเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตย ภาคพลเมือง ดำเนินงานตามนโยบายและจัดบริการสาธารณะตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ป้องกันการทุจริตและพฤติกรรมชอบ พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน คำนึงถึงหลักนิติธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ความคุ้มค่า การมีส่วนร่วม และมีคุณธรรม จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกกระบวนการของประชาชน เพื่อแก้ปัญหา การปฏิรูป และการพัฒนาท้องถิ่นในทุก ๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง การบริหารแบบบูรณาการ และแบบประชารัฐ การสร้างความสงบ ความผาสุก ความมั่นคงในชีวิต การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม การสร้างโอกาสในการเข้าถึงหรือได้รับสิทธิและสวัสดิการของรัฐอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม

ทั้งนี้ นโยบายและแนวทางการพัฒนาทั้ง ๖ ด้านจะถูกจัดทำเป็นแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อให้เป็นกรอบการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดในแต่ละปีงบประมาณต่อไป

ในท้ายที่สุดนี้ ผมและคณะผู้บริหารขอเรียนยืนยันให้ความมั่นใจกับท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดว่าเราจะใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่ทุกอย่างให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับพี่น้องประชาชน ตลอดจนเพื่อสร้างบ้านแปลงเมืองร้อยเอ็ดของพวกเรา ให้มีความทันสมัยเจริญก้าวหน้าเป็นเมืองที่น่าอยู่ น่าอาศัย น่าลงทุน สำหรับคนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน

ขอขอบพระคุณทุกท่านครับ

